

Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl เดือนมิถุนายน 2021



โล้และตั้ง

โดย เคย์ เบอร์เกสส์



สดุดี 91:4 "พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ในปีกของพระองค์ ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล้และเป็นตั้ง"

คุณอาจถามว่า "ตั้ง" คืออะไรกัน คำถามนั้นดีมาก ดิฉันดีใจที่คุณถาม เพราะดิฉันเองก็ไม่นั่นใจแม้ว่าจะอ่านเกี่ยวกับตั้งในพระคัมภีร์มาหลายครั้ง แต่แล้วดิฉันได้มีโอกาสไปชมปราสาทยุคกลางหลายแห่งในสเปน และในที่เหล่านั้นมีคลังอาวุธที่มีอาวุธแปลก ๆ และน่ากลัวมากมาย ดิฉันก็เลยรู้ว่าโล้และตั้งไม่เหมือนกันเลย

โล้เป็นอาวุธที่ขนาดใหญ่กว่าและหนักกว่า มีสายคาดติดกับแขนระหว่างข้อศอกกับข้อมือ ใช้ป้องกันจากผู้ที่มาทำร้าย หรือตีลงไปในพื้นและใช้เป็นสิ่งขัดขวางอาวุธที่พุ่งเข้ามา ตั้งก็เป็นโล้เหมือนกันแต่ขนาดเล็กกว่า และมีลักษณะกลมกว่า ใช้กับอีกมือหนึ่ง และเป็นอาวุธโจมตีที่มีประสิทธิภาพมาก

แต่กระนั้นดาวิดก็ประกาศในสดุดี 91:4 ว่าพระเจ้าทรงเป็นโล้และตั้งของเรา เหตุใดจึงมีความแตกต่างกัน โล้ให้การปกป้องโดยรวมมากกว่า และสามารถใช้เป็นกำแพงโล้ ในขณะที่ตั้งน่าจะใช้เพื่อปกป้องตัวบุคคลในระหว่างการฟันดาบที่รวดเร็วและรุนแรงกว่า เมื่อการโจมตีนั้นใกล้เข้าตัว การใช้คำแตกต่างกันของดาวิดทำให้ดิฉันรู้ว่า ไม่ว่าจะแบบไหน ไม่ว่าจะต่อสู้พร้อมกับพี่น้องของเราหรือศัตรูโจมตีเราเพียงคนเดียว พระเจ้าก็ทรงเป็นที่ลี้ภัยและความเข้มแข็งของเรา และทรงให้การปกป้องและป้องกันเรา

สดุดี 91:4 ประกาศโดยเจาะจงว่า "ความสัตย์สุจริตของพระองค์เป็นโล้และเป็นตั้ง" **ความสัตย์จริง**ของพระองค์เป็นสิ่งที่ผดุงและปกป้องเรา พระวจนะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมถอยลงไปไม่ว่าในทางใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าศัตรูจะพยายามทำลายทุกสิ่งที่เป็นความชอบธรรมหรือสิ่งที่ดีแม้เพียงน้อยนิด เราสามารถยืนหยัดในความจริงของพระเจ้าที่ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงละหรือทิ้งเรา เราสามารถไว้วางใจได้ว่าจะไม่มีอาวุธใด ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้เราจะสัมฤทธิ์ผล เมื่อศัตรูมาอย่างแม่น้ำเชี่ยว (หรือโรคระบาด!) พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเรา (**ความสัตย์จริง**ของพระองค์) จะยกธงขึ้นสู้มัน

พี่น้องสตรี ของจงสุดออกไป จงสู้อย่างเต็มกำลัง จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและหยิบอาวุธแห่งวิญญาณจิตขึ้นต่อสู้! จงสร้างกำแพงแห่งการอธิษฐานและสรรเสริญในบ้านของคุณ ครอบครัวของคุณ คริสตจักรของคุณ และเมืองของคุณ จงใช้อาวุธที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อปกป้องคุณ ศัตรูไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับอาวุธเหล่านั้นได้เลย

นอกจากนี้ ดั่งยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ตั้งที่ยึดแน่นอยู่ในกำมือด้านซ้ายจะใช้เพื่อปกป้องจากลูกดอก และเพื่อปกป้องมือที่ขว้างเข้ามา ดิฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไร แต่รู้แบบนี้แล้วดิฉันตื่นเต้น เพราะดิฉันไม่เพียงแค

ได้รู้ว่าเรามีอาวุธที่เราต้องมีเพื่อที่จะกำจัดศัตรูเท่านั้น แต่ได้รู้ว่าพระเจ้าทรงให้การปกป้องเราขณะที่เราใช้อาวุธเหล่านั้นด้วย เมื่อเราไว้วางใจ และใช้พระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของเรา เราก็มีพระสัญญาที่ผ่านการทดสอบและเที่ยงแท้ที่ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปกป้องเรา "สำหรับพระเจ้าพระองค์นี้ พระมรรคาของพระองค์บริบูรณ์ พระสัญญาของพระเจ้า พิสูจน์แล้วเป็นความจริง พระองค์ทรงเป็นโล่ของบรรดาผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์" (สดุดี 18:30)

หมายเหตุ: เคย์ เบอร์เกสส์ เป็นภรรยา แม่ และมีชื่อนามารักประสมการณ์ ปัจจุบันอาศัยอยู่ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน เธอและสามีเป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักร Tabernáculo de Vida Madrid และเป็นอธิการภาค 1 ของกรุงมาดริด นอกจากนี้ ปัจจุบันยังเป็นเลขาธิการแผนกสตรีระดับประเทศของสเปนด้วย

การอธิษฐานที่ทลายการกล่าวโทษ

โดย เซอร์ลีย์ บั๊กซ์ตัน



ประวัติศาสตร์โลกและศาสนาล้วนบอกเล่าถึงการประชุมอธิษฐานที่รู้จักกันว่าเป็นการอธิษฐานที่เขย่าเมือง ประเทศ หรือทวีป ส่วนตัวของดิฉันเอง ดิฉันมีโอกาสดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมการอธิษฐานที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยไฟอยู่บ้าง โดยผู้คนที่นั่นทุกคนรู้ว่า พวกเขาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์ "ฉันเห็นทูตสวรรค์เรียงเป็นแถวรอบกำแพงโบสถ์" พี่น้องคนหนึ่งกล่าวหลังจากการอธิษฐานครั้งนั้น และแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้เห็นทูตสวรรค์ แต่ดิฉันรู้ว่า ทูตสวรรค์อยู่ที่นี่ และพวกเขามองคนถอดรองเท้าของเราออก และดิฉันก้มหน้าลงที่พรม .. และตัวสั้นเทารอบกับว่าถูกพายุใหญ่พัดหมุน ดิฉันร้องให้ พระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราเหล่ามนุษย์ผู้เปราะบาง และเราก็คงจะไม่สามารถรับเอาไว้ได้ จนถึงตอนนี้ ดิฉันก็ไม่อาจอธิบายถึงช่วงเวลาตอนนั้นได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง

คริสตจักรที่เชื่อแบบอัครสาวกมีช่วงเวลาในการอธิษฐานร่วมกัน และผู้รับใช้ของเราจะบอกให้เราร่วมการประชุมเหล่านี้ การประชุมบางครั้งเป็นการประชุมแบบแยกกลุ่มสตรี บุรุษ ผู้นำ หรืออนุชน "อย่าลืมมาอธิษฐานก่อนการประชุมเริ่ม 30 นาทีนะครับ" มักจะเป็นคำประกาศส่วนหนึ่งที่ได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง มีช่วงเวลาอธิษฐาน บ่อยครั้งผู้ที่ต้องการการรักษาให้หายจะรวมตัวกันที่ด้านหน้า และได้รับการเจิมด้วยน้ำมันตามแบบที่พระคัมภีร์บอกไว้

ผู้รับใช้ของเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์ภายในเราจะเร่งเร้าให้เราอธิษฐานในบ้านของเรา และเราก็คงเขาหรือนั่งลงในสถานที่เฉพาะเจาะจงเพื่ออธิษฐานเป็นประจำ (หรือไม่ประจำ) บางคนมีแนวทางพิเศษสำหรับช่วงเวลาอธิษฐาน บางคนจะจัดรายการสิ่งจำเป็นเอาไว้เพื่ออธิษฐาน ในขณะที่บางคน "อธิษฐานไปเรื่อย ๆ" ตามแต่ที่ความคิดจะพาไป

แต่พวกเราหลายคนคิดว่าเราอธิษฐานไม่เพียงพอ เรารู้สึกว่า เป็นเรื่องยากที่จะอธิษฐานแบบที่เราเชื่อว่าเราควรจะทำอธิษฐาน ขาดานกล่าวโทษเราและเรารู้สึกว่าถูกกล่าวโทษ

วันนี้ดิฉันอยากจะช่วยคุณในเรื่องนี้ เพื่อที่คุณจะเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดเช่นนั้น การประชุมอธิษฐานด้วยความกระตือรือร้น เป็นสิ่งที่ไม่อาจเอาสิ่งใดมาแทนได้ อย่างน้อยก็ไม่สามารถแทนได้ในระดับเดียวกัน และแม้ว่าคุณควรมีเวลาในการอธิษฐาน อุทิศตนส่วนตัวที่บ้านของคุณ แต่ดิฉันอยากให้คุณเข้าใจว่ายังมีวิธีอื่น ๆ ในการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทการอธิษฐานที่ดิฉันแนะนำในวันนี้ เป็นการปฏิบัติตามข้อพระคัมภีร์ที่ว่า "จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ" ตอนนี้เรารู้กันดีว่าเป็นเรื่องเหลวไหลที่จะคิดว่าปราศจากหมายถึงให้เราคุกเข่าหรือนั่งบนเก้าอี้อธิษฐาน หรืออาศัยอยู่ที่ห้องอธิษฐานของคริสตจักร แต่เขาหมายความว่า เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราด้วยความเชื่อมั่นที่ลึกซึ้งและแท้จริง จนความบริสุทธิ์นั้นอยู่กับเราเสมอ ไม่สำคัญว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เราอาจจะกำลังหัวเราะคิกคักกับเด็กทารกตัวน้อยผมแดงอยู่ หรือปอกมันฝรั่งอยู่ หรือกำลังเล่นชอฟต์บอลกับลูกชายตัวน้อยอยู่ แต่ลึก ๆ ภายใน พระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ตลอดเวลา และในเวลานั้นเอง [ขณะที่กำลังหัวเราะคิกคักกับเด็กทารกตัวน้อยผมแดง] เราก็ดูเห็นชีวิตนิรันดร์ของเด็กทารกคนนั้น หรือ [ขณะที่ปอกมันฝรั่งอยู่] เรารู้สึกว่าเป็นพรแบบที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่าครอบครัวของเราได้มีมันฝรั่งทอดกิน หรือคิดว่ามีแม่หลายคนที่ไม่ได้มีและได้ระลึกว่าลูกน้อยของพวกเขาต้องหิวโหย ... และในช่วงเวลานั้น เราก็ดูอธิษฐานเผื่อพวกเขา อาจจะไม่ได้อธิษฐานเสียงดัง บางทีอาจจะเป็นการอธิษฐานจึงง่า แต่เรารู้สึกขอบพระคุณ เรามีภาระใจ เราอาจร้องไห้ และแน่นอนว่า บางวัน เราอาจซบหน้าลงและร้องไห้เพื่อมวลมนุษย์

อย่าปล่อยให้ขาดานกล่าวโทษเรา จงเป็นหญิงที่อธิษฐานผู้ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าสถิตอยู่ลึกภายใน จงรักษาสถานที่นั้นไว้เพื่อที่พระสิริจะฉายได้ตลอดเวลา เพื่อที่คุณจะนมัสการได้อย่างเสรี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือทำอะไร จงปกป้องสถานที่นั้นไว้ จงมีสายตาที่สอดคล่องในตลาดของคุณเพื่อที่จะเห็นหญิงสาวที่ยืนมือไปจับแดงเมลอนหรือถั่วฝักยาว หรือหัวหอม และตระหนักว่า หญิงสาวคนนั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักที่ตลอดชั่วชีวิตนิรันดร์

หมายเหตุ: เซอร์ลีย์ บั๊กซ์ตัน เกิดในครอบครัวของนักเทศนาชาวเพนเทคอสต์ สมรสกับนักเทศนา และมีลูกชาย ญาติพี่น้อง และเพื่อนหลายคนเป็นนักเทศนา หลายเดือนก่อน หลังจากแต่งงานกันมาเป็นเวลา 64 ปี สามีผู้เป็นที่รักได้จากไป และแม้ว่าเธอยังคงเศร้าอยู่ เธอก็ยังพูดว่า "ฉันมีชีวิตที่ดีที่สุดในโลก" งานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเธอ

สารจากบรรณาธิการ



พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ
อาหรับ จีน เซอ/สโลวัก ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น
โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวาฮีลี สวีเดน ตากาล็อก สิงหล ศรีลังกา
และไทย

โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นด้วย

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาใดภาษาหนึ่งข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่
LadiesPrayerInternational@aol.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook](#) และกด **"ถูกใจ"** เพจของเรา!



เชิญผู้นำทีมอธิษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด
"ถูกใจ" เพจของเรา! [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีที่: [Ladies Prayer International](#)

หรือส่งคำขอไปที่อีเมล: LadiesPrayerInternational@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อน ๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการ
อธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา!



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก
ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง
และเด็ก ๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโต
ขึ้น และให้คนรุ่นก่อน ๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุก ๆ วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อลูก ๆ
หลาน ๆ เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูก ๆ หลาน ๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็ก ๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็ก ๆ จะมีส่วนในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)

เราสนับสนุนพันธกิจ...

TUPELO CHILDREN'S MANSION เด็ก ๆ ใต้อายุในสภาพแวดล้อมที่มีโอกาสในการเติบโตทางวิญญาณ ร่างกาย และอารมณ์
NEW BEGINNINGS แม่ให้กำเนิดบุตรและพิจารณามอบเด็กให้ผู้อื่นรับเป็นบุตรบุญธรรม
HAVEN OF HOPE โครงการสำหรับเด็กหญิงอายุ 13-16 ที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์
LIGHTHOUSE RANCH for BOYS โครงการช่วยเหลือเด็กชายวัยรุ่นที่ใจแตกหักและเจ็บปวด

UPCI Ladies Ministries | LadiesPrayerIntl@aol.com | 636-229-7895 | LadiesMinistries.org